

Số: /BC-UBND

Tam đường, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Công văn số 331/UBND-NC ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trong Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường ban hành Công văn số 74/UBND-VP ngày 21/01/2021 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong, mỹ tục, phong tục tập quán của địa phương với tinh thần hướng về cơ sở, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; không đốt pháo trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách; tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo phương tiện giao thông để Nhân dân đi lại được thuận lợi, kiên quyết kiềm chế tai nạn giao thông.

2. Tình hình và kết quả cụ thể

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, giao cơ quan Thanh tra theo dõi, nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp tặng quà, nhận quà tặng trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Quán triệt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hướng về cơ sở; không sử dụng tiền, công quỹ, phương tiện, tài sản công trái quy định vào

các hoạt động trong dịp Tết; không tặng quà Tết cho cấp trên; hạn chế, tiết kiệm trong việc tổ chức các Hội nghị, tổng kết, gặp mặt cuối năm, đầu năm mới. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

3. Đánh giá chung

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường được chuẩn bị chu đáo và triển khai thực hiện tốt, giá cả được bình ổn, cung ứng hàng hóa đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo; quan tâm thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội, người nghèo; không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Trên địa bàn huyện không có vi phạm và xử lý vụ việc nào theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

UBND huyện Tam Đường báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sùng Lữ Páo